



HỌC KHU ĐỘC LẬP KELLER

Cộng đồng Keller ISD sẽ giáo dục các học sinh để đạt tới tiêu chuẩn hiệu quả cao nhất bằng cách lôi cuốn các em vào những cơ hội đặc biệt.

350 Keller Parkway
Keller, Texas 76248
Điện thoại: 817-744-1115

Tiến sĩ Leanne Shivers
Giám đốc Điều hành Dịch vụ Học sinh

Kính gửi Phụ huynh/Người Giám hộ tại Học khu Độc lập Keller,

Keller ISD ghi nhận giá trị của việc đi học đầy đủ và tác động của việc này tới thành tích học tập của học sinh. Ở cấp độ Học khu, chúng tôi đang nỗ lực sửa đổi quy trình điểm danh để tăng cường trao đổi và hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn với tình trạng nghỉ học kéo dài. Trong nỗ lực trao đổi liên tục của chúng tôi, thư này nêu lên những thông tin quan trọng liên quan tới việc trốn học.

Cơ quan Lập pháp thứ 84 của Texas đã thông qua Đạo luật House Bill 2398, trong đó sửa đổi luật về việc trốn học tại Texas. Như trong năm học 2015-2016, thủ tục tố tụng về trốn học trong năm học 2016-2017 sẽ được tiến hành tại tòa án dân sự. Học khu được yêu cầu gửi văn bản thông báo tới các phụ huynh vào đầu năm học để thông báo với họ rằng nếu học sinh nghỉ học từ 10 ngày trở lên hoặc một số ngày trong thời gian sáu tháng của cùng một năm học, phụ huynh/người giám hộ có thể bị truy tố hình sự, và như đã nêu trên, học sinh sẽ bị chuyển tới tòa án xử trốn học do hành vi trốn học.

Cụ thể, KISD sẽ thi hành luật đi học bắt buộc của Texas như sau:

- Các trường sẽ tự động gọi điện tới phụ huynh hoặc người giám hộ để thông báo với họ khi một học sinh vắng mặt. Phụ huynh hoặc người giám hộ có trách nhiệm đảm bảo rằng họ cung cấp thông tin liên hệ hiện tại và cập nhật cho trường học.
- Mọi học sinh sẽ nhận được thông báo cảnh báo khi hồ sơ điểm danh cho thấy học sinh đã vắng mặt không lý do trong ba ngày hoặc một số ngày trong thời gian bốn tuần hoặc năm ngày hay nửa ngày trở lên trong năm học. Hơn nữa, mỗi trường sẽ yêu cầu gặp học sinh cùng phụ huynh hoặc người giám hộ để có các biện pháp ngăn ngừa tình trạng trốn học với các học sinh không đi học đầy đủ để cải thiện tình hình đi học chung của của học sinh.
- Sau khi học sinh đã nghỉ năm ngày trở lên hoặc một số ngày trong năm học, phụ huynh - và học sinh, nếu trên 12 tuổi - sẽ được yêu cầu tham gia Chương trình Can thiệp Tình trạng trốn học (Truancy Intervention Program, hay TIP). TIP là một chương trình can thiệp dựa trên thông tin được đưa ra cho phụ huynh và học sinh dưới dạng biện pháp phòng ngừa để can thiệp trước khi học sinh được chuyển tới tòa án xử trốn học và để giáo dục phụ huynh hoặc người giám hộ đang gặp những vấn đề liên quan tới trốn học về hậu quả của việc vắng mặt không phép. Ngoài ra, chương trình này còn xác định các nguồn lực phù hợp cho các gia đình đang gặp phải những vấn đề có thể góp phần vào hành vi trốn học của học sinh. TIP chỉ được cung cấp cho học sinh và phụ huynh một lần trong mỗi năm học.
- Nếu học sinh vắng mặt không có lý do từ 10 ngày trở lên hoặc một số ngày trong thời gian sáu tháng thuộc cùng một năm học và những lần vắng mặt này được nhà trường xác nhận là không phép, học sinh từ 12 tuổi trở lên sẽ có thể được chuyển sang công tố viên của tòa án xử trốn học của Quận Tarrant. Lúc này, tòa án cũng có thể nộp đơn khiếu nại hình sự với phụ huynh hoặc người giám hộ đã góp phần vào tình trạng vắng mặt của học sinh, không phụ thuộc vào độ tuổi của học sinh đó.

Đi học đầy đủ là một dấu hiệu rõ ràng cho thành công trong tương lai. Chúng tôi khuyến khích học sinh đi học đầy đủ và đón chờ một năm học 2016-2017 thành công với con quý vị.

Trân trọng,

Tiến sĩ Leanne Shivers
Tiến sĩ Leanne Shivers